

## บทกำหนดโทษ

ค. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด  
จะมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย ๑๕ วัน เสียเงินเพิ่มร้อยละ  
ภาษี

ข. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษี  
ของเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

ก. ไม่ชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ  
เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้  
เดือน

ค. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง  
งตั้งแต่ ๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท

ข. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี  
ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษ  
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท

ค. ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำ  
ฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำ  
๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง

ข. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก  
เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง

## \*\*\*อัตราภาษีป้าย\*\*\*

ภาษีป้าย		
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับปีที่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป		
ประเภท	ลักษณะเฉพาะป้าย	อัตรา 500 ตร.ซม.
ประเภท 1 อักษรไทยล้วน	เลขข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนได้	10 บาท
	เลขข้อความไม่เคลื่อนที่ เปลี่ยนไม่ได้	5 บาท
ประเภท 2 อักษรไทยปนกับตัวเลขหรือประสม รูปอักษร หรือผสม	เลขข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนได้	52 บาท
	เลขข้อความไม่เคลื่อนที่ เปลี่ยนไม่ได้	26 บาท
ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย อักษรไทยคู่ภาพ อักษรต่างประเทศหรือตัวอื่น	เลขข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนได้	52 บาท
	เลขข้อความไม่เคลื่อนที่ เปลี่ยนไม่ได้	50 บาท
ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่ำ 200 บาท		

เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการ  
ประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่น  
อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน

## การขอคืนเงินภาษีป้าย

ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสีย  
เกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดย  
ยื่นคำร้องขอคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

## แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์.๐-๕๕๐๐-๙๘๐๙ ต่อ ๒๒

Email:boepho@gmailcom

LINE ID: boepho

ความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ  
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณา  
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่  
ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก  
ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ย  
◆ เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือ  
นั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครอง  
ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้าย  
หรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามลำดับ

### **\*\*ผู้มีหน้าที่เสียภาษี\*\***

หน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่  
เจ้าหน้าที่ที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้าย (ภ.ป.๑) สำหรับป้ายใด  
งานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้  
งป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ  
อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
ดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็น  
งบุคคลดังกล่าว

ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้น  
ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง  
จนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ ๓  
โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้าย

กราคม - มีนาคม ๑๐๐%

ษายน - มิถุนายน ๗๕%

กรกฎาคม - กันยายน ๕๐ %

าคม - ธันวาคม ๒๕ %

ป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
ละวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของ

ที่เจ้าของป้ายอยู่นอกเขตประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทน  
ทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย

เจ้าของป้ายผู้ใด

(๑) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลัง  
เดือนมีนาคม

(๒) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่  
ข้อความภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้  
เสียภาษีป้ายแล้ว

(๓) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือ  
เครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็น  
เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ให้เจ้าของป้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ยื่นแบบแสดง  
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่  
กรณี

-ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบ  
แสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่  
ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง  
การจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วน  
ท้องถิ่นนั้น

(๒) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง  
การจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วน  
ท้องถิ่นนั้น

(๓) ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงิน  
เพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม  
(๑) และ (๒) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่ม

-เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดง  
รายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่  
ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งการประเมิน  
ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง  
การประเมิน

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
ภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์  
การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น

มอบหมายได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมิน

### **\*\* หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย \*\***

กรณีติดตั้งใหม่

๑. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรอง  
สำนักทะเบียน หุ้่นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์ หรือ  
หลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.๐๑, ภ.พ.๐๙, ภ.พ.๒๐

๔. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย

๕. รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว

\*\*\*\*หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วย  
ตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

\*\*ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อม  
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย

\*\*กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรอง  
สำนักงานทะเบียนหุ้่นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป.๑

\*\* หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง  
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้ง  
สุดท้าย (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคำนวณ

นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐

เซนติเมตร มีข้อความว่า ร้านรุ่งรอย (ช) ติดตั้ง เดือน มีนาคม

วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร)

๑๐๐ x ๒๐๐ = ๒๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร

๒๐,๐๐๐ ทาร ๕๐๐ = ๔๐ หน่วย

อัตราภาษี ๕ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

๔๐ x ๕ = ๒๐๐ บาท

ดังนั้น นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย

คือ ๒๐๐ บาท